

Chùa Kh'leang ở Sóc Trăng



Chùa Kh'leang là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Sóc Trăng, có kiến trúc giống như các chùa ở Campuchia. Chùa tọa lạc ở 71 đường Mậu Thân, khóm 5, phường 6, thị xã Sóc Trăng. Chùa được xây dựng năm 1533, lúc đầu còn làm bằng gỗ, lợp lá, sau mới xây cất lại bằng gạch lợp ngói. Kiến trúc hiện nay là kết quả của lần trùng tu cách đây hơn 80 năm.

Cổng chùa được xây rất công phu. Chùa bao gồm: ngôi chính điện - ngôi Sala - là một dãy nhà sàn cách mặt đất 1 m bằng gỗ (nhà hội của sư sãi và tín đồ Phật tử), dùng làm nơi tổ chức những sinh hoạt theo nghi lễ cổ truyền; nhà ở của sư trụ trì, nhà ở của các sư sãi. Ngoài ra còn có tháp dựng tro cốt người chết, lò thiêu xác người chết, nhà khách, trường học

Pô thi dạy bằng tiếng Khmer. Trong đó nổi bật hơn cả là nơi chánh điện nằm biệt lập ở bên trái con đường dẫn vào chùa, có kiến trúc khá phức tạp và độc đáo. Bờ mái gồm ba cấp, mỗi cấp chia ba nếp. Nếp giữa lớn hơn nếp phụ ở hai bên và không có tháp nóc. Chánh điện được xây dựng vào năm 1918, dựng bằng 6 hàng cột dọc gồm 60 cây cột trụ. Chùa Kh'leang tọa lạc trong một khuôn viên rộng 3825 m², có hàng rào bao quanh.

Hiện nay tại chùa Kh'leang còn lưu trữ một bản sao tài liệu ghi chép từ thư tịch cổ, trong đó có nói đến nguồn gốc địa danh Sóc Trăng, lịch sử xây dựng chùa đầu tiên. Vào đầu thế kỷ 16, viên quan cai quản vùng Sóc Trăng tên là Tác đã cho xây dựng một nhà kho để tích trữ sản vật do nhân dân quyên góp. Ông đặt tên cho vùng đất mình cai quản là Srosk Khleang. Người Kinh gọi theo âm là Sóc Khalang, rồi thành Sóc Trăng. Năm 1532, ông Tác vâng lệnh vua Ang Chan (Chân Lạp) cho xây dựng một ngôi chùa và lấy địa danh đặt tên là chùa Kh'leang. Chùa theo đạo phái Tiểu thừa, thờ Phật Thích Ca, không có nữ tu.

Hàng năm, chùa Kh'leang là nơi diễn ra các lễ nghi quan trọng nhất trong những ngày truyền thống của dân tộc Khmer như: Lễ vào Năm Mới - Chol Chnam Thmay - còn gọi là lễ chịu tuổi, Lễ cúng ông bà - Dôn Ta, Lễ cúng trăng vào ngày 15/10 âm lịch và tổ chức đua ghe ngo. Ngoài ra, chùa còn tổ chức các lễ hội Phật giáo khác. Chùa là nơi người Khmer trong thị xã thường lui tới để cầu nguyện.